

(สำเนา)

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกรมคุมประพฤติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ตามที่กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการนำรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ซึ่งประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรฯ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2552 มาประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกรมคุมประพฤติ ในระหว่างวันที่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2553 และได้กำหนดให้มีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม พร้อมกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ภายในวันที่ 12 มกราคม 2553 นั้น

กรมคุมประพฤติ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ของกรมคุมประพฤติ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ ดังต่อไปนี้

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

เลขประจำตัว เข้ารับการประเมิน	เลขประจำตัวสอบแข่งขันได้ ในบัญชีเดิม	ชื่อ - นามสกุล
10001	20006	นางสาวธนพร ชูวงษ์
10002	20004	นางสาวจุฑารัตน์ อินขำ
10003	20001	นางสาวกัลยา ปิ่นคล้าย

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

วันที่สอบ	เวลา	สอบวิชา	ตำแหน่ง/ เลขประจำตัวสอบ	จำนวน	สถานที่สอบ	อุปกรณ์ที่ใช้ ในการสอบ
วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553	13.00 – เป็นต้นไป	สอบสัมภาษณ์	เจ้าหน้าที่ธุรการ 10001 – 10003	3 คน	ห้องประชุมชั้น 5 กรมคุมประพฤติ	

ค) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม

กรมคุมประพฤติ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม ภายในวันที่ 12

กุมภาพันธ์ 2553 ณ กรมคุมประพฤติ และทาง www.probation.go.th

ง) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ

ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม ห้ามสวมใส่เสื้อยืดไม่มีปก กระโปรงยีนส์หรือกางเกงยีนส์ โดยสภาพสตรีให้สวมใส่กระโปรงหรือกางเกงขาวยาว สวมรองเท้าหุ้มส้น และสภาพบุรุษสวมเสื้อกางเกงขาวยาว โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
2. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะเพิ่มเติม
3. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะเพิ่มเติมทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินก็ได้
4. ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะนี้ หรือผู้ใดทุจริต หรือพยายามทุจริตอาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ และคณะกรรมการดำเนินการสอบจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนก็ได้
5. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

(ลงชื่อ) กรรมการ์ แสงทอง

(นางกรรมการ์ แสงทอง)

รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา และเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป

สังกัดหน่วยงานส่วนกลาง

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวประทุมรัตน์ แก้วทองรักษ์)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นิตยา กัด/ทาน